



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มติเป็นเอกฉันท์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกลิงศักดิ์ ท้วมทรัพย์

(นายเกลิงศักดิ์ ท้วมทรัพย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ครั้งที่ ๑)

วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผู้มาประชุม

๑	นายเฉลิมศักดิ์	ท้วมทรัพย์	ประธานสภา อบต.
๒	นายพีรเดช	นาคำ	รองประธานสภา อบต.
๓	นายโชคชัย	อาจหาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๔	นายนรินทร์	โลดหนองค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
๕	นายชูศรี	หนูน้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
๖	นายสมชาย	เชื้อวงศ์	เลขานุการสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายฉลวย	ตงฉิน	นายก อบต.พุดสวรรค์
๒	นายอำนาจ	พุ่มไสว	รองนายก อบต.พุดสวรรค์
๓	นายโกศล	ทองมี	รองนายก อบต.พุดสวรรค์
๔	นายบุญเยี่ยม	หนูน้อย	เลขานุการนายก อบต.พุดสวรรค์
๕	นายสิริชัย	อุ้นใจเพื่อน	ผอ.กองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.
๖	นายณัฐพล	แช่ตั้ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นางปราณี	สินสมุทร	นวก.เงินและบัญชี ชก. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง
๘	นางสาววิณา	เอี่ยมสะอาด	นักพัฒนาชุมชน ปก. รักษาการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๙	นายนครินทร์	แก้วจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.
๑๐	นางสาวจันทน์ญา	มีนุช	นักจัดการงานทั่วไป ปก.
๑๑	นายธนศักดิ์	เทศอัน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๒	นายทรงกรด	บุษราคัม	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการส่งออกจังหวัดเพชรบุรี

เลขานุการสภาฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ มาประชุมกัน
จำนวน ๖ ท่าน จากจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด ๖ ท่าน ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
จุดเทียนธูปบูชาพระ และเป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุม
ต่อไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ จุดเทียนธูป
บูชาพระ และเป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุม

/ประธาน..

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ขอเข้าสู่วาระการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ เรื่อง ตามประกาศอำเภอแก่งกระจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภา อบต.พุสวรรณ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ หน้า ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว รายละเอียดตามเอกสารในมือสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

-ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภา ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวครับ

มติที่ประชุม

รับรอง	๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

มติที่ประชุม

กระทู้ถาม

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีท่านใดเสนอกระทู้ถาม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องการพิจารณาใช้พื้นที่เขาโป่งพรมเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยางน้ำกลัดเหนือและยางน้ำกลัดใต้ เพื่อทำสถานที่กักกันสัตว์เพื่อการ นำออกนอกราชอาณาจักร

ประธานสภา อบต.พุสวรรณ

ตามที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการส่งออก จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี สมาคมชีวิตดี และ บริษัทต้าเหลียน หยวนเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ได้หารือ ความร่วมมือการจัดทำโครงการส่งออกโคสำหรับการแปรรูป เพื่อสร้าง รายได้และเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรในประเทศไทยและเพื่อเพิ่ม ปริมาณและคุณภาพของการเลี้ยงโคสำหรับแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศ จีน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดในการป้องกันโรคระบาด สัตว์จึงต้องมีสถานกักกันสัตว์ เพื่อการนำออกนอกราชอาณาจักร กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออกจังหวัดเพชรบุรี พิจารณา แล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณป่าเขาโป่งพรมเขตป่าสงวนแห่งชาติยางน้ำกลัดเหนือ และยางน้ำกลัดใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลพุสวรรณ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เหมืองแร่เดิมสภาพป่าเสื่อมโทรม เหมาะสมเป็นพื้นที่ จัดทำสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำออกนอกราชอาณาจักร ในส่วน รายละเอียดและข้อกำหนดขอให้ทางเลขาธิการสภาเป็นผู้ชี้แจงด้วยครับ

เลขาธิการสภา อบต.พุสวรรณ

ตามระเบียบคณะกรรมการการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ “ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่ อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หมวดที่ ๑ การขออนุญาต

ข้อ ๖ การขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวน แห่งชาติต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือตาม กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

/(๒) เพื่อสร้าง...

- (๒) เพื่อสร้างศาสนสถาน
 (๓) เพื่อก่อสร้างสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
 (๔) เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
 (๕) เพื่อกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่
 ขับเคลื่อนตามแนวทางพระราชดำริคนอยู่กับป่า
 (๖) เพื่อการผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง และกิจกรรม
 อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 (๗) เพื่อทำเหมืองแร่ การขุดแร่รายย่อย และการร่อนแร่
 (๘) เพื่อกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่ และสร้างทางขน
 แร่ออกจากเขตพื้นที่ประทานบัตร
 (๙) เพื่อทำการขุดเก็บ ซิงกรวด ททราย และกิจการอันเกี่ยวเนื่อง
 กับการขุดเก็บ ซิงกรวดททราย
 (๑๐) เพื่อขุดดินลูกรัง หรือดินที่มีใช้การทำเหมืองแร่ตามกฎหมาย
 ว่าด้วยแร่และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการขุดดินลูกรัง
 (๑๑) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน
 และนวัตเกษตร
 (๑๒) เพื่อกิจการพลังงานทดแทน
 (๑๓) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 (๑๔) เพื่อกิจการโทรคมนาคม
 (๑๕) เพื่อเข้าทำประโยชน์ ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่
 ระเบียบนี้กำหนด ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
 ความมั่นคง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

ตาม แบบ ป.ส.๒๑ คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
 ภายในป่าสงวนแห่งชาติมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
 พ.ศ.๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
 ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ)

๗.๕ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภา
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ยกเว้นการขออนุญาต ข้อ ๖ (๕)
 ให้กรมป่าไม้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผู้ว่าราชการแจ้งให้องค์การ
 ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ

ประธานสภา อบต.พสุพรรณ

ขอเชิญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อการ
 ส่งออกจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงรายละเอียดของโครงการครับ

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออก
 จังหวัดเพชรบุรี

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ และ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ นายกองค์การบริหารส่วน
 ตำบลพสุพรรณและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการ
 ประชุมทุกท่าน ผม นายทรงกรด บุขราคม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
 เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออกจังหวัดเพชรบุรี ขอเรียนแจ้งถึงโครงการ
 จัดทำสถานกักกันสัตว์เพื่อนำออกนอกราชอาณาจักร ที่ขอใช้พื้นที่
 บริเวณเหมืองโป่งพรม โครงการนี้ทางสภาเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี

/เล็งเห็น...

เล็งเห็นแล้วว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการเลี้ยงวัวเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันวัวมีราคาตกต่ำ จึงได้นำโครงการตัวนี้มาลงในพื้นที่ตำบล พุสุวรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และได้มีการประสานงานกับชุดทำงาน ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้เข้ามาดูแลในเรื่องของการควบคุมโรค จุดเริ่มต้นจาก การที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มหาสถานที่ก่อสร้าง และเล็งเห็น ว่าพื้นที่เหมืองโป่งพระมได้หมดสัมปทานการทำเหมืองแร่ได้ประมาณ ๕ ปี แล้ว และได้มีการคุยรายละเอียดของการก่อสร้าง โดยจะมีคอกกักสัตว์ จำนวน ๑๔ โรง มีออฟฟิศ จำนวน ๑ อาคาร และมีพื้นที่ตรวจโรค โดย มอบหมายให้กรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง การควบคุมโรค ในส่วนของการขนส่ง จะนำโค-กระบือเข้ามาพักที่จุดกักกัน นี้ ประมาณ ๔๔ วัน และขนส่งออกนอกประเทศโดยเส้นทางท่าเรือน้ำลึก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป ในส่วนของการ ดำเนินการ ทางกลุ่มฯ ได้มีการทำประชาคมหมู่บ้านแล้ว และจะรวบรวม เอกสารของทางหมู่บ้าน และทางสภา อบต.พุสุวรรค์ เพื่อนำไปดำเนินการ ในส่วนของการขอใช้พื้นที่กับป่าไม้ต่อไป ในส่วนของผลกระทบนั้น ผมคิดว่า ผลดีมากกว่า เช่นการเก็บภาษี จะทำให้พื้นที่ตำบลพุสุวรรค์ สามารถจัดเก็บ ภาษีได้เพิ่มขึ้น, คนในพื้นที่จะมีงานทำสามารถปลูกหญ้าขายทำให้เกิด รายได้, และเมื่อเวลาผ่านไปจะมีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นจำนวนมาก เราสามารถนำมา หมักทำเป็นแก๊สและส่งให้ชุมชนใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในส่วน ของ การเข้าพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออกจังหวัด เพชรบุรี เป็นผู้ขอเข้าพื้นที่เขาโป่งพระมเขตป่าสงวนแห่งชาติยางน้ำกลัด เหนือและยางน้ำกลัดใต้ จำนวน ๕๐๐ ไร่ เพื่อทำโครงการนี้

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสุวรรค์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสุวรรค์ นายกองคการบริหารส่วน ตำบลพุสุวรรค์และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการ ประชุมทุกท่าน ผม นายชูศรี หนูน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ขอ สอบถามว่าได้มีการตรวจสอบในเรื่องการหมดสัญญาเช่าของเหมืองแร่เก่า แล้วหรือไม่ และระยะเวลาการขอเข้าพื้นที่

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออก
จังหวัดเพชรบุรี

ในการขอเช่าครั้งนี้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อนุญาตให้ขอเช่าพื้นที่ที่กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี ทางกลุ่มฯจึงขอเช่าไว้ที่ ๓๐ ปีก่อน

นายอำนาจ พุ่มไสว
รองนายก อบต.พุสุวรรค์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสุวรรค์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสุวรรค์ นายกองคการบริหารส่วน ตำบลพุสุวรรค์และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการ ประชุมทุกท่าน ผมนายอำนาจ พุ่มไสว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พุสุวรรค์ ในนามของฝ่ายบริหารผมขอชี้แจงเสริมจากท่านประธานกลุ่มฯ เรื่องการขอมติที่ประชุมสภาในการใช้พื้นที่ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบ ประกอบการขออนุญาตของกรมป่าไม้ แต่ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน

/ที่ต้องผ่าน...

ที่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ ซึ่งยังต้องมีการพิจารณาจากกรมป่าไม้ ในเรื่องของพื้นที่ป่าอีก ในส่วนของอบต.พสุวรรค์ เราพิจารณาจากการได้ประโยชน์ของการดำเนินโครงการนี้ เท่านั้น

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออก
จังหวัดเพชรบุรี

การควบคุมดูแลการดำเนินการในพื้นที่สีเขียวจะเป็นการดูแลของกรมป่าไม้ หากมีการดำเนินการนอกเหนือจากแบบหรือMOU ที่ตกลงไว้ กรมป่าไม้จะเป็นผู้สั่งระงับและหยุดดำเนินการได้ทันที และในส่วนของ การควบคุมโรค จะมีการดูแลจากปศุสัตว์โดยตรงกับโครงการเลย

นายอำนาจ พุ่มไสว
รองนายก อบต.พสุวรรค์

ในการนี้ ผมขอฝากท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ช่วยตรวจสอบดูแลในเรื่องของการเงินให้ถูกต้อง เนื่องจากเส้นทางการเงินที่ได้มาจาก นายทุนบริษัทของคนจีน ซึ่งเราต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้อง

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโค-กระบือเพื่อการส่งออก
จังหวัดเพชรบุรี

การตรวจควบคุมด้านการเงิน ของกลุ่มฯ เราจะดำเนินการตามรูปแบบ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้ดำเนินการทางการเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยตรง

ประธานสภา อบต.พสุวรรค์

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่เขาโป่งพรมเขตป่าสงวนแห่งชาติยางน้ำกลัดเหนือและยางน้ำกลัดใต้ เพื่อทำสถานที่กักกันสัตว์เพื่อการนำออกนอกราชอาณาจักร ขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องญัตติอื่นๆ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองนายกอบต.พสุวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายโชคชัย อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ผมขอสอบถามเรื่องการขอใช้น้ำว่า ปัจจุบันเราคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าไร และสามารถขอเพื่อทำอะไรได้บ้าง

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร รองนายกอบต. พสุวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณัฐพล แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงในส่วนของ การขอใช้น้ำ ซึ่งตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๒๖ ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาหยุดจ่ายน้ำ และการใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม และตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการใช้รถส่วนกลางทำยระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๗ รายการรถบรรทุกน้ำ ค่าธรรมเนียมต่อวัน ๕๐๐ บาท ในเขต อบต.พสุวรรค์

/มติ...

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา อบต.พสุพรรณ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มีผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณทุกท่าน
ผู้บริหาร อบต.พสุพรรณ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

สมชาย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมชาย เชื้อวงษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ ได้ร่วมกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ครั้งที่ ๑) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตรวจรายงานถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูศรี หนูน้อย)

ลงชื่อ..... กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายโชคชัย อาจหาญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายนรินทร์ โลตทงค์)

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
รับรองเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมศักดิ์ ท้วมทรัพย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ